



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS
UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

ที่ สวบช.2105 (2)/2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ให้สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) พิจารณารับรองปริญญาในวิชาการบัญชี นั้น

ในการนี้ สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี ได้พิจารณาหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และมีเงื่อนไขให้สถาบันปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

1. ปรับปรุงการเทียบรายวิชาในตารางแบบฟอร์ม IES 2-4 ผลการเรียนรู้ที่เทียบความสอดคล้องต้องกรอกรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนต้องศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนำรายวิชาเลือกมารับผิดชอบผลการเรียนรู้ได้ เช่น วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
2. หากมีความประสงค์เทียบความสอดคล้องเพื่อรับผิดชอบผลการเรียนรู้ด้วยกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ วิศวกรรมวิชาชีพและสหกิจศึกษา ซึ่งมีลักษณะเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้ระบุทุกรายวิชาเป็นผลการเรียนรู้ที่รับผิดชอบไว้ในช่องเดียวกัน
3. ตารางสรุปรายวิชาที่รับผิดชอบผลการเรียนรู้ และตารางแบบฟอร์ม IES 2-4 ต้องเป็นข้อมูลรายวิชาชุดเดียวกันและสอดคล้องกันโครงการ สหกิจ อยู่ช่องเดียวกัน
4. ขอหลักฐานที่แสดงได้ว่าผลการเรียนรู้จากรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ สอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน IES 2 ข้อ (ญ) หลักเศรษฐศาสตร์ หรืออาจพิจารณาปรับแก้ไขคำอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตาม IES 2
5. ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาแก้ไขคำอธิบายรายวิชา ขอเสนอแนะให้ทบทวนคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีว่า ควรจะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดสำหรับมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566

/ จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อสังเกต โดยแจ้งให้สภาวิชาชีพบัญชี
ทราบในโอกาสแรก พร้อมแนบหลักฐานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมาด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย)
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองปริญญา
หรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี

ส่วนงานเลขานุการ 2

ผู้ประสานงาน นางสาวรัชตวรรณ วงศ์รัแก้ว

โทรศัพท์ 0-2685-2500 ต่อ 2614

อีเมล ratchatawan.vo@tfac.or.th